

เหล่าเซเลบริตี้ดวงคุณแม่สัมผัสมือพิเศษ รับเทศกาล วันแม่แห่งชาติ



วันพิเศษอย่างวันแม่ที่กำลังจะมาถึง ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดีในการพาคูณแม่คนสำคัญไปฉลองมือพิเศษและใช้เวลา
ร่วมกันในครอบครัวอย่างมีความสุข ซึ่งล่าสุด “ซีซซ์เลอร์” (Sizzler) ก็ได้ต้อนรับช่วงเวลาดี ๆ ดังกล่าว กับเซตเมนู
สุดพิเศษรับวันแม่ “Happy Mother’s Day” กับเซตปลาเรนโบว์เทราต์จากโครงการหลวงและกุ้งย่าง เสิร์ฟพร้อมกับ
ของหวานอย่างบลูเบอร์รี่ครัมเบิล และเครื่องดื่มสุดพิเศษบลูฮาวาย ที่จะเสิร์ฟในช่วงวันแม่ที่จะถึงนี้ ซึ่งในโอกาสนี้ ซี
ซซ์เลอร์ได้จัดกิจกรรมเชิญเหล่าเซเลบริตี้ ดวงคุณแม่สุดที่รัก มาลิ้มลองเมนูสุดพิเศษ พร้อมเผยถึงไอเดียในการ
ทำกิจกรรมร่วมกันกับคุณแม่ โดยเฉพาะช่วงเวลาพิเศษในช่วงวันแม่แบบนี้ด้วย

เริ่มกันที่ ภา - ม.ล.เยาวภา รังสิต สาวสวยสุดมันที่มาพร้อมกับคุณแม่ วชิราพร รังสิต ณ อยุธยา เล่าให้ฟังว่า ทุก ๆ
ปีจะมีการเตรียมพวงมาลัยสำหรับไหว้คุณแม่อยู่แล้ว ซึ่งเป็นวิธีการแสดงออกทางความรักที่ง่ายมาก แต่สามารถ
สร้างความประทับใจให้กับคุณแม่ได้อย่างดีเลย ซึ่งในปีนี้ก็มิแพนที่จะเตรียมพวงมาลัยไว้เช่นเดียวกันกับทุกปีและ
จะพาคูณแม่ไปรับประทานอาหารด้วย ซึ่งในโอกาสพิเศษแบบนี้ ถ้าหากว่าไม่ได้รับประทานอาหารร่วมกันที่บ้าน ก็
เลือกร้านอาหารที่เป็นร้านประจำหรือร้านที่เป็นร้านโปรดของครอบครัว

“เวลาเลือกร้านอาหาร มักจะเลือกร้านที่มีเมนูที่หลากหลาย เพราะแต่ละคนในครอบครัวจะได้เลือกรับประทานในสิ่ง
ที่ตนชอบ และยังใช้เวลาร่วมกันได้ ซีซซ์เลอร์ก็เป็นอีกหนึ่งร้านโปรดของที่บ้าน เพราะมีเมนูให้เลือกหลากหลาย
และแต่ละคนในบ้านก็มีเมนูโปรดส่วนตัวของตัวเองด้วย อย่างเมนูพิเศษนี้ ก็ถือว่าน่าสนใจ และเชื่อว่าจะเป็นเมนู

โปรดอีกเมนูแน่นอนคะ” ม.ล.เยาวภา กล่าว

ด้านหนุ่มหล่อจากครอบครัวนักการทูตอย่าง ตั้ว – อติพลิน ภาณุพงศ์ ที่ดวงคู่มาอยู่กับคุณแม่ ศิริพร ภาณุพงศ์ เล่าว่า ด้วยอาชีพของครอบครัวแล้ว มีโอกาสค่อนข้างน้อยที่จะได้อยู่ร่วมกันบ่อย ๆ เนื่องจากทุกคนต้องไปต่างประเทศบ่อย ดังนั้นเวลามีโอกาสหรือช่วงเวลาพิเศษก็จะรับประทานอาหารด้วยกัน ส่วนวันแม่ถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันก็จะมีของขวัญ ส่งดอกไม้หรือของขวัญให้คุณแม่ และถ้ามีโอกาสก็จะรับประทานอาหารร่วมกันทั้งที่บ้านและนอกบ้านแล้ว แต่โอกาส

“ทุก ๆ ครั้งที่มีโอกาสรับประทานอาหารนอกบ้านร่วมกันกับคุณแม่ ก็มักจะเลือกร้านอาหารประจำ ซึ่งร้านซีซอร์เลอร์ก็เป็นอีกหนึ่งร้านประจำที่ตอบโจทย์สำหรับโอกาสพิเศษมาก เพราะคุณแม่ชอบทานผัก ซึ่งอาหารฝรั่งน้อยมากที่จะมีผักอยู่ในเมนู แต่ทางร้านซีซอร์เลอร์นั้นมีสลัดบาร์ที่ใช้วัตถุดิบสดใหม่จากโครงการหลวงไว้คอยบริการด้วย ร้านนี้จึงเหมาะกับผู้ที่รักสุขภาพ ซึ่งคุณแม่ชอบมาก ๆ และไม่เพียงแต่คุณแม่เท่านั้น แต่ทุก ๆ คนในบ้านก็ชอบด้วยเช่นกันครับ” อติพลิน กล่าว

ส่วนสาวสวยอย่าง มิลค์กี้ – จิราภา ลักษณะวิศิษฐ์ ที่ชวนคุณแม่ สุภมาส ลักษณะวิศิษฐ์

มาลองเมนูพิเศษที่ซีซอร์เลอร์ด้วย เล่าว่า สำหรับวันแม่ในทุก ๆ ปีนั้น มักจะเตรียมพวงมาลัยและบอลลูกไม้ให้คุณแม่ เนื่องจากคุณแม่เป็นคนที่ชอบถ่ายรูปมาก ดังนั้น ในทุก ๆ ปีจึงจะต้องเตรียมไว้ ซึ่งนอกจากนี้ก็จะมีการพาคุณแม่ไปดูหนังและรับประทานอาหารด้วยกัน

“เวลาเลือกร้านอาหารนั้นจะยึดถึงสิ่งที่คุณแม่ชอบเป็นหลัก เพราะโดยปกติคุณแม่จะเป็นคนที่รับประทานอาหารได้ค่อนข้างน้อย ดังนั้นการพาคุณแม่ไปรับประทานอาหารข้างนอก จะทำให้ท่านรับประทานอาหารได้มากขึ้น การเลือกร้านอาหารจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ซึ่งร้านซีซอร์เลอร์ก็เป็นร้านที่ตอบโจทย์มากเพราะมีเมนูให้เลือกหลากหลาย โดยเฉพาะเมนูปลาของที่นี่ ซึ่งเป็นหนึ่งในเมนูโปรดของมิลค์กี้ เพราะนอกจากจะย่อยง่ายแล้วยังทำให้สุขภาพดีอีกด้วย ซึ่งคุณแม่และมิลค์กี้ชอบมาก ๆ ค่ะ” จิราภา กล่าว

ปิดท้ายด้วย นางชนก สถานานนท์ ผู้ช่วยรองประธานบริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เอส แอล อาร์ ที จำกัด (ซีซอร์เลอร์) กล่าวว่า ช่วงวันสำคัญอย่างวันแม่ของทุก ๆ ปี ซีซอร์เลอร์จะสร้างสรรค์เมนูพิเศษเพื่อมอบประสบการณ์ความสุขให้กับลูกค้าในมือพิเศษตลอดมา และสำหรับในช่วงเทศกาลวันแม่นี้ ทางซีซอร์เลอร์มีความภูมิใจนำเสนอเซตเมนูพิเศษ ปลาเรนโบว์เทราต์และกุ้งย่าง ซึ่งปลาเรนโบว์เทราต์เป็นผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงที่ซีซอร์เลอร์ได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ซึ่งในเซตเมนูพิเศษนี้จะเสิร์ฟพร้อมกับ บลูเบอร์รี่ครีมเบิล และเครื่องดื่มสดพิเศษ บลูฮาวาย ที่เข้ากันกับเซตอาหาร โดยตั้งใจเลือกเมนูที่เป็นโทนัสฟ้าเพื่อให้เข้ากับเทศกาลวันแม่ พร้อมกับสลัดบาร์ที่ดีต่อสุขภาพ ในราคาเพียง 599 บาท ตั้งแต่วันที่ถึง 15 สิงหาคมนี้ ซึ่งทางเราเชื่อว่าเมนูพิเศษนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเพิ่มความสุขให้กับคุณแม่ในโอกาสพิเศษวันแม่แห่งชาติปีนี้ได้อย่างแน่นอน

สำหรับลูก ๆ คนไหนที่ยังไม่มีไอเดียที่จะทำร่วมกับคุณแม่ในช่วงเทศกาลวันแม่ในปี นี้ ก็สามารถเลือกสไตล์กิจกรรมจากเหล่าเซเลบริตี้คนดังไปเพิ่มความสุขให้กับคุณแม่ในโอกาสพิเศษนี้ได้เลย..